

NÁM DA - Điều trị dễ hay khó - Học cách xử trí nám má hiệu quả

Nám da tàn nhang đôi môi thâm sau mụn, tất cả đều sắc tố nhưng tại sao có những loại sắc tố có thể hình thành và mất đi mãi mãi? Mình có những loại tồn tại vĩnh cửu theo thời gian. Công tác của bác sĩ hôm nay nám điều trị dễ hay khó o?

Đầu tiên, các bạn sẽ cần hiểu sắc tố hình thành như thế nào. Bác sĩ sẽ có một video nói rất kỹ về quá trình chuyển giao tàu ra, bạn có thể Xem lại các video trước, bạn sẽ hiểu tại đây. Em đầu tiên nám da là gì? Nám là một tình trạng rối loạn tăng sắc tố và không kiểm soát được khỏi cơ thể và hiện nay có rất nhiều cái ý nghĩa và rất nhiều cơ chế giải thích cho việc nám khác nhau. Chính vì thế, có rất nhiều các chị em chúng ta điều trị nám xong gặp vấn đề đó là tái đi tái lại 3 mất niềm tin hoặc nghe theo những lời quảng cáo là có thể trị nám vĩnh viễn thì câu trả lời ở đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến cuối video này. Đầu tiên, đó là lứa tuổi khởi phát của nám nám thì thường sẽ gặp ở độ tuổi 2 x là khoảng 2 tư 2 lăm trở lên, bắt đầu gặp nhiều và điển hình. Đó là sau khi chúng ta mang bầu sẽ sinh em bé xong thì dễ gặp hơn và cái màu sắc tố của nám so với thâm mụn thì màu nám sẽ có xu hướng là màu nó hơi nâu đen. Tại sao lại nâu đen thì các bạn sẽ hiểu như sau, đối với tăng sắc tố sau viêm do mụn là một quá trình ngay lập tức khi các bạn vượt lên mụn xong thì 2 hôm sau thâm ngay nhưng cái nám là quá trình tăng sinh lâu dài. Trong nám sẽ có 2 loại sắc tố là gì, everline và freemind. Chính là vì lý do khi nám nó thường màu nâu là vì thế rất là hay đúng không? Tức là nó tăng cả 2 loại sắc tố eumelanin và pheomelanin. Nó mix với nhau nó mới tạo thành cái màu nâu đó. Thì cũng tại sao mà nó lại điều trị không khỏi được thì các bạn hãy hình dung và đây chính là quá trình hình thành manin bây dưới cùng của nó sẽ có một cái tế bào mẹ làm gọi là melusine nằm ở lớp màng đáy và nhiệm vụ của tế bào này là sản sinh ra melanin để bảo vệ da có nghĩa là cái sắc tố này, nhiệm vụ chính là nó bảo vệ da nó tốt cho mình, nhưng nó lại không tốt và lợi thế về mặt thẩm mỹ. Và có một điều khác rất xa nám da so với thâm hay so với tàn nhang. Đó là cái người mẹ melanin này nó bị rối loạn người ta vẫn có câu là không đau vì quá đau. Có nghĩa là khi các bạn đã nhận quá nhiều sự kích thích rồi thì cái đáp ứng lại của bạn nó sẽ thất thường. Lúc a lúc b thì các bạn hãy hình dung bác sĩ điều hay ví rằng cái việc điều trị nám cũng như là cái sự đáp ứng tâm lý của người phụ nữ đó. Nám nó khó chịu. Nó cũng như tâm lý của người phụ nữ và thường đi từ điểm a đến

điểm g, sau đó mới vòng về 7 b thường rất là loằng ngoằng, khó hiểu thì ngán nó cũng thế đó. Nếu như các bạn bị nám thì hãy hiểu hình dung như là bạn trị nám như chiều, người phụ nữ hãy dùng nhiều phương pháp với cô ấy thì đương nhiên cô ấy sẽ yêu bạn. Thì nám nó cũng sẽ đỡ được ngành y tế. Vậy thì độ tuổi của nám thường gặp là sau độ tuổi 2, x 2 lần thì là gặp nhiều nhất. Nhưng nếu như các bạn đang Xem video clip này, các bạn ở độ tuổi 33 năm rồi thì thời điểm đó là ám chỉ điều trị khó hơn. Rất là nhiều so với tuổi 2 năm bởi vì có chỉnh rối loạn nó đã xảy ra quá lâu rồi nên điều trị sẽ lâu hơn thì. Thì xong một điều, số 2 võ sĩ đều sẽ chia sẻ tiếp sau đây, đó là những cái kỳ vọng của mình khi chúng ta điều trị nám da hãy luôn nhớ rằng các tài liệu của bảng quốc tế chúng ta đều show ra cái việc điều trị nám nó phải điều trị khoảng 70% đến 80%, giảm rõ là quá thành công rồi có nghĩa là nám thì nó có thể đỡ và duy trì trạng thái ổn định, có nghĩa là mình có bước skincare và mình sau khi đã đỡ rồi các bạn cần phải có cái phác đồ để duy trì, tiếp tục giữ thành quả đó chứ không phải là mình khỏi xong mà mình dừng lại ngay. Thì thực tế nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả, bởi vì các bạn dùng các phương pháp trị nám ngày hôm nay nó cũng chỉ có một la ức chế sống hợp melanin này 2 là gì? Làm da khỏe hơn, tăng vận mạch 3 là xử lý các yếu tố dẫn mạch xung quanh này 4 là bảo vệ da 5 và phục hồi da này đấy. 6 là lấy sắc tố này thì có rất nhiều các loại kiểu điều trị nó vẫn chung quy là nó vẫn không thể xử lý tốt được một cái người mẹ này nên là mình cần thời gian rất là lâu dài và không thể nhanh chóng được. Số 3 là những sai lầm mà chúng ta thường gặp khi trị nám số một, đó là nôn nóng quá, nhớ là không muốn nóng. Điều số 2 0 theo đuổi phác đồ đến cùng, nếu như mà không theo đuổi thì thực tế thì chúng ta không những là tiền mất tật mang mà nó còn làm cho các bạn mất tự tin và mất niềm tin nên đã điều chuyển làm bác sĩ. Hiếu luôn chia sẻ với các bạn rằng sẽ cải thiện nhưng cần phải theo đuổi lâu dài. Còn nếu như rùng sản phẩm mà giá vị lạ thì nó là điều vô cùng bình thường. Và đặc biệt, nếu như các bạn đang kinh doanh mỹ phẩm Xem video này thì đây cũng là cái một cái video rất ý nghĩa mà bác sĩ hiếu chỉ có trong khoa học thôi mà được giải thích kỹ như thế này nhưng đã mang ra đây để cho giúp các bạn hiểu hơn về cơ chế tiếng lám. Và đương nhiên nếu như các bạn nào muốn quan tâm đến khóa học sắc tố trong tháng là tháng chín này thì đừng quên hãy Xem cái đường link với cái tên dưới đây sẽ là một chương trình đào huấn luyện, đào tạo trực tiếp để các bạn có thể nhận biết được các vấn đề về sắc tố da, nám, tàn nhang, bết ho vi, sắc tố mặt OK và các phác đồ chúng ta có thể điều trị được. Hiệu quả và tiên lượng cũng như xử trí tai biến. Và đặc biệt, nếu như các bạn đăng ký trong thời gian này một tuần tới thì sẽ có những cái ưu đãi rất đặc biệt, đó là bác sĩ, nó sẽ tặng các bạn một khóa học, đó là xử trí các vấn đề tai biến thường gặp trong

thẩm mỹ để giúp các bạn có thể thực hiện an toàn các thủ thuật tại spa của mình.